



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Song hành cả chất và lượng



Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Damsan (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).

Còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2019. Thời điểm này, cả hệ thống chính trị cũng như các địa phương trong tỉnh đang dồn sức để đạt với mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải song hành cả chất và lượng.

Gần 40.000 tỷ đồng là giá trị đạt được trong 9 tháng của tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (tăng 10,22% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 72,4% kế hoạch năm 2019). Đây là cả sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh

nh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cũng như sự chỉ đạo, điều hành đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp của các cấp trong tỉnh. Bởi những tháng đầu năm là thời điểm cực kỳ khó khăn đối với ngành chăn nuôi. Bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng

phát từ sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi khiến người chăn nuôi lợn trong tỉnh lao đao và gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. Bên cạnh đó, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã tạo ra nhiều sức ép trong hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu; việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh (nhất là các chính sách mới) và công tác chỉ đạo, điều hành ở một số ngành, địa phương chưa tốt, vận dụng thiếu linh hoạt, chưa nhất quán dẫn tới lúng túng, chậm trễ trong tổ chức thực hiện; trình độ, năng lực và ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra... cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế của tỉnh từ đầu năm đến nay.

(Xem tiếp trang 2)
MINH HƯƠNG

Tăng mức cho vay tối đa chương trình cho vay giải quyết việc làm lên 100 triệu đồng/người lao động

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Nghị định số 74/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm. Theo đó, kể từ ngày 8/11/2019, chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ được nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng đối với người lao động và 2 tỷ đồng/dự án đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, tăng gấp 2 lần so với quy định cũ. Không chỉ tăng mức cho vay, Nghị định số 74

cũng điều chỉnh tăng thời hạn vay vốn tối đa lên 120 tháng, tăng gấp 2 lần so với quy định cũ. Việc điều chỉnh tăng mức vay và thời hạn vay sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 946 lượt khách hàng được vay vốn từ chương trình cho vay giải quyết việc làm với số tiền đã giải ngân đạt 34,326 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đến hết tháng 9/2019 đạt 94,275 tỷ đồng với 2.889 khách hàng đang vay vốn, tăng 5,97% so với thời điểm 31/12/2018.

KIM NGÂN



Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra hiệu quả nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm ở xã Bắc Hải (Tiền Hải).

THÀNH PHỐ ▶ Kết nạp 116 đảng viên mới

9 tháng đầu năm 2019, thành phố Thái Bình đã kết nạp 116 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức cho 187 đảng viên. Đã mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 474 đoàn viên ưu tú, quần chúng tích cực; trong đó 1 lớp cho tân binh nhập ngũ, 2 lớp cho quần chúng ưu tú và học sinh lớp 12.

Từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Tổ chức Thành ủy rà soát thực trạng nguồn phát triển đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao và căn cứ điều kiện thực tế địa phương, cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch cụ thể, khắc phục những khó khăn về thiếu nguồn đối tượng trẻ đi học hoặc đi làm ăn xa, nhất là ở các chi bộ thôn, tổ dân phố. Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo các chi bộ bám sát tình hình thực tế địa phương, thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác phát triển đảng viên. Các cơ quan, đơn vị phát động nhiều phong trào thi đua, qua đó phát hiện những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

▶ Tín chấp cho phụ nữ vay hơn 91,6 tỷ đồng

Để giúp hội viên phụ nữ có vốn đầu tư phát triển sản xuất, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình đã tích cực vận động hội viên khai thác các nguồn vốn tại chỗ, xây dựng các tổ tiết kiệm, đầu mối tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên vay vốn, đem lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, Hội đang quản lý nguồn vốn hơn 91,6 tỷ đồng tín chấp, ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 2.700 hộ vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, các cấp hội duy trì hoạt động thường xuyên của các nhóm tiết kiệm và nhóm phụ nữ giúp nhau vay vốn phát triển kinh tế với gần 520 thành viên tham gia tiết kiệm số tiền trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố còn duy trì và đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình với nhiều hình thức như giúp đỡ ngày công, cây, con giống; phối hợp mở các lớp dạy nghề truyền thống, chuyển giao khoa học kỹ thuật về thâm canh trồng sản xuất nông nghiệp, phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Qua đó đã giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, góp phần đáng kể trong công tác giảm nghèo tại địa phương.

▶ Đảm nhận 20 tuyến đường thanh niên tự quản



Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại Trường THCS Tiên Phong.

Hưởng ứng phong trào xây dựng đô thị văn minh, thời gian qua, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình đã tích cực triển khai các phần việc chung tay xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp. 100% tổ chức cơ sở đoàn đã tổ chức ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện xây dựng đường hoa thanh niên, vệ sinh môi trường, xóa bỏ các điểm đen về rác thải, khơi thông dòng chảy; phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đảm nhận tuyến đường văn minh đô thị, chăm sóc cây xanh, làm đẹp nhà bia tường niêm liệt sĩ, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường chính. 9 tháng đầu năm 2019, Thành đoàn đã xây dựng đường hoa thanh niên dài 3km trên tuyến phố Lê Lợi, tổ chức trên 60 đợt ra quân vệ sinh môi trường, bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép, đảm nhận 20 tuyến đường thanh niên tự quản, gần 41 biển công trường an toàn giao thông.

MINH NGUYỆT

▶ Tặng quà cựu thanh niên xung phong và sân chơi cho trẻ em



Trao công trình sân chơi cho cô và trò Trường Mầm non Bạch Đằng (Đông Hưng).

Sáng ngày 27/10, Chi đoàn Ban Thanh niên xung phong (Trung ương Đoàn) phối hợp với Tỉnh đoàn Thái Bình, Huyện đoàn Đông Hưng tổ chức chương trình tình nguyện ngày chủ nhật xanh tại xã Bạch Đằng (Đông Hưng).

Tại chương trình, ban tổ chức đã tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bạch Đằng. Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nói chung, cựu thanh niên xung phong nói riêng là hoạt động thường xuyên của các cấp bộ đoàn. Hoạt động này không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những cống hiến,

(Xem tiếp trang 4)
KHUÂN PHƯƠNG

▶ TIỀN HẢI Tiếp nhận trên 2.700 liều vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ thu đông năm nay, huyện Tiền Hải đã tiếp nhận vắc-xin phòng một số bệnh trên gia súc như: dịch tả lợn, phó thương hàn, lở mồm long móng trên đàn lợn, trâu bò. Tính đến ngày 21/10, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã tiếp nhận trên 2.700 liều vắc-xin các loại. Để bảo quản vắc-xin hiệu quả, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện chuẩn bị đầy đủ thiết bị bảo quản, dụng cụ vật tư tiêm phòng... Đồng thời, tích cực triển khai công tác tuyên truyền đến người dân về lịch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm từ ngày 21/10 - 8/11 và tiêm bổ sung trong tháng 11 - 12/2019. Yêu cầu ban chăn nuôi và thú y các xã thông báo lịch tiêm cụ thể đến các hộ dân để chủ động hỗ trợ bắt giữ gia súc thuộc diện tiêm phòng. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi.

MANH THẮNG

XÃ HỒNG PHONG

Làm giàu từ nghề "ăn cơm đứng"

(Xem trang 2)



Nghề trồng dâu, nuôi tằm truyền thống được nhân dân xã Hồng Phong duy trì và phát huy.

Hai cô gái vàng trong làng cầu lông

(Xem trang 3)